



ประกาศสถาบันข้าราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันข้าราชการ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันข้าราชการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ ฟองน้ำ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และจะต้องเข้าประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัว ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๔. การเข้ารับการประเมินด้วยวิธีสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๔ ผู้เข้ารับการประเมินที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๕ เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมิน ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน

๔.๖ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติ...

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร อาจพิจารณาระงับการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สถาบันบาราศนราดรุร จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ณ ที่ติดประกาศของสถาบันบาราศนราดรุร และทางเว็บไซต์ <https://ddc.moph.go.th/bidi/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางศรัณยา ประสิทธิ์ศิริกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันบาราศนราดรุร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
แนบท้ายประกาศสถาบันบำราศนราดูร ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๐๐๑	นางสาวกมลพรรณ จินดาศรี

ตำแหน่งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๒๐๐๑	นางสาวชุตติมา กรมแสง
๒	๒๐๐๒	นางสาวปริยานุช กรมแสง
๓	๒๐๐๓	นางสาวพุทธรักษา แก้วทอง
๔	๒๐๐๔	นางสาวน้ำฝน บุปผาโท
๕	๒๐๐๕	นางสาวศศิธร คล้ายคลึง

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ	หลักเกณฑ์และการเลือกสรร	ประกาศผล
<p>ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้</p> <p>วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.</p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.</p> <p>ณ ห้องประชุมไพลิน</p> <p>อาคารเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>สถาบันบำราศนราดูร</p>	<p>ลงทะเบียน</p> <p>๑. ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ - ทักษะ และแรงจูงใจ - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญ ฯลฯ - การสื่อสารโดยการพูด ฯลฯ 	<p>วันศุกร์ที่ ๑๒</p> <p>พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>สถาบันบำราศนราดูร</p> <p>ทางเว็บไซต์</p> <p>https://ddc.moph.go.th/bidi/</p>

*หมายเหตุ สถาบันบำราศนราดูร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อนและผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ	หลักเกณฑ์และการเลือกสรร	ประกาศผล
<p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบาราศนราดรุร</p>	<p>ลงทะเบียน ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมควบคุมโรค สถาบันบาราศนราดรุร - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ความรู้เบื้องต้นการให้บริการ 	<p>วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถาบันบาราศนราดรุร</p>
<p>ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตึก ๒ ชั้น ๔ สถาบันบาราศนราดรุร</p>	<p>ลงทะเบียน ๑. ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะทางอารมณ์ - ทักษะคิด และแรงจูงใจ - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญปัญหา ฯลฯ - การสื่อสารโดยการพูด ฯลฯ 	<p>วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถาบันบาราศนราดรุร ทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/bidi/</p>

*หมายเหตุ สถาบันบาราศนราดรุร จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อนและผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต่อไป